



บันทึกความร่วมมือ
ระหว่าง
มูลนิธิรากแก้ว กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะนิสิต นักศึกษา ในด้านความเป็นพลเมือง และการมีจิตสาธารณะ โดยนำความรู้และพลังของนักศึกษามาดำเนินโครงการปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ จึงได้ตกลงกันจัดทำบันทึกความร่วมมือ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะร่วมกันพัฒนาทักษะนิสิต นักศึกษา ในด้านความเป็นพลเมือง และการมีจิตสาธารณะ โดยนำความรู้และพลังของนักศึกษามาดำเนินโครงการปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน และประสานงานการทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายรากแก้วและเครือข่ายพลังนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้

๒. มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะให้การสนับสนุนและร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวคิด หลักการ “โครงการรากแก้ว” ให้แพร่ขยายไปสู่สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เข้าถึงคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายรากแก้ว และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้

๓. มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะร่วมกันประสานงาน ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สถานที่จัดกิจกรรม ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงภาคเอกชน และภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายรากแก้วและเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้” และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

๔. มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะร่วมมือและให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายรากแก้ว และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะและสร้างพลังให้แก่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ในการทำโครงการร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดโครงการคุณภาพ ชุมชนได้ประโยชน์ และมีกระบวนการพัฒนาทักษะและจิตสำนึกที่ดีงามของนิสิตนักศึกษาในการทำประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม



ทั้งนี้ ในการร่วมมือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะหารือและตกลงรายละเอียดการดำเนินการเป็นคราวๆ ไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันลงนามความร่วมมือ การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามารถทำได้โดยฝ่ายที่ขอยกเลิกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ส่วนการขยายระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงชื่อ.....

(หม่อมหลวงปรีดา ดิศกุล)
เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว

ลงชื่อพยาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงชื่อพยาน

(นายพีรวัศ กี่ศิริ)
ที่ปรึกษามูลนิธิรากแก้ว

ลงชื่อ

(ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ